



+ Ngày 3 tháng 6 năm 2023

Mến chào anh chị em giáo dân thuộc giáo xứ Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII,

Nguyện xin bình an của Thiên Chúa luôn ở cùng anh chị em. Sau nhiều ngày cầu nguyện, tham khảo ý kiến, cùng với sự gợi ý từ ban lãnh đạo giáo xứ của anh chị em, tôi đã ban hành một sắc lệnh hạ cấp ngôi nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi (Holy Rosary) để được sử dụng cho các mục đích không thuộc về tôn giáo, nhưng không dùng cho các sinh hoạt không chính đáng và tục hóa, theo như giáo luật điều 1222, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 15 tháng 7 năm 2023.

Điều này có nghĩa là tòa nhà đó có thể sẽ không còn được dùng cho việc thờ phượng thánh thiêng của người Công Giáo nữa.

Sau khi lắng nghe những ý kiến từ Cha Tuấn và ban lãnh đạo giáo xứ của anh chị em, tôi đồng ý với họ rằng đây là một bước đi đúng đắn. Tòa nhà đang ở trong tình trạng hư hỏng nặng, và chúng ta không có đủ kinh phí để sửa chữa, bảo trì và giữ nó bền vững trong nhiều năm tới. Hơn nữa, cộng đoàn giáo xứ của anh chị em sau khi đã tìm hiểu xem xét về các sinh hoạt mục vụ của mình, thì chân nhận rằng các con chiên trong giáo xứ được đáp ứng đầy đủ những nhu cầu mục vụ, mà không cần đến địa điểm thờ phượng này.

Khi ban lãnh đạo giáo xứ của anh chị em đưa ra quyết định này thì không hề dễ dàng chút nào, đặc biệt dưới những áp lực của dư luận. Tôi tri ân họ vì tinh thần phục vụ của họ đối với giáo xứ của anh chị em. Họ đã dành rất nhiều tháng để cầu nguyện, xin ơn Chúa Thánh Thần soi sáng, phân định để biết làm thế nào kiến tạo được những điều tốt nhất cho lợi ích chung của cộng đoàn giáo xứ. Tôi xin anh chị em cùng với tôi gửi đến họ lời cảm ơn vì lòng quảng đại của họ đã hy sinh thời gian, tài năng để đi đến quyết định vô cùng khó khăn và đầy thử thách này.

Thật là một điều đáng buồn khi một ngôi nhà thờ đẹp không còn có thể được sử dụng nữa. Mặc dù nhiều người trong chúng ta cảm thấy thực sự gắn bó với ngôi nhà thờ này, nhưng tôi khuyến khích anh chị em hãy nhớ rằng Chúa Giêsu kêu gọi chúng ta trở thành Thân Mình của Đức Kitô, là Giáo Hội – là dân của Thiên Chúa. Đức tin Công Giáo của chúng ta không phải được gắn kết với một tòa nhà, nhưng là gắn kết với tình yêu dành cho Chúa Kitô và cho nhau. Xin anh chị em biết rằng tôi luôn luôn cầu nguyện cho anh chị em và cho một cộng đoàn giáo xứ mới với tương lai tràn đầy hy vọng. Luôn nhớ đến anh chị em,

Trong Thánh Tâm Chúa Kitô,

Đức Tổng Giám Mục Paul D. Etienne, DD, STL

Tổng Giám Mục Seattle